



QUẬN CAM, CALIFORNIA

Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội

Cộng Đồng Của Chúng Ta, Cam Kết Của Chúng Ta

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

PHÁT HÀNH NGAY

Liên hệ:

Jamie Cargo

ssacomm@ssa.ocgov.com

Hội Thảo Hướng Dẫn Cách Bảo Vệ Trẻ Em Khỏi Nạn Khai Thác và Buôn Người (Trực Tiếp và Trực Tuyến)

Diễn giả và tài liệu sẽ có sẵn từ 6 giờ đến 8 giờ tối ngày 6 tháng 2

Quận Cam, Calif. (Ngày 4 tháng 2 năm 2025) — Các bậc phụ huynh tại Quận Cam có thể tìm hiểu cách bảo vệ con em khỏi nguy cơ bị khai thác tình dục và nạn buôn người thông qua một hội thảo sẽ diễn ra trong tuần này.

Hội thảo, mang tên "Biết Nhiều Hơn, Hành Động Tốt Hơn (Know More, Do Better)" dành cho Phụ Huynh và Người Giám Hộ, sẽ trình bày các dấu hiệu cho thấy trẻ em đang bị dụ dỗ, cách trò chuyện với trẻ về an toàn cơ thể và các mối quan hệ lành mạnh, cũng như thời điểm cần tìm đến sự hỗ trợ từ các chuyên gia.

"Là cha mẹ, chúng ta luôn cố gắng hết sức để bảo vệ con cái khỏi mọi nguy hiểm, bao gồm cả những rủi ro trên mạng," bà Jyothi Atluri, Giám Đốc Ban Dịch Vụ Trẻ Em & Gia Đình thuộc Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Quận Cam (SSA), phát biểu. "Việc tập hợp các chuyên gia thường xuyên làm việc với những người bị ảnh hưởng bởi nạn buôn người tại một hội thảo sẽ giúp cung cấp nguồn kiến thức quý báu cho các bậc phụ huynh và những người chăm sóc trẻ."

Hội thảo sẽ diễn ra từ 6 giờ đến 8 giờ tối, Thứ Năm, ngày 6 tháng 2 năm 2025, với sự tham gia của các diễn giả sau:

- Linh Trần, Giám Sát Viên của Hỗ Trợ Cộng Đồng Quận Cam (Waymakers) và là Quản Trị Viên Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống Buôn Người Quận Cam (OCHTTF)
- Lisa Delamater, Điều Phối Viên Chương Trình Trẻ Em Bị Khai Thác Tình Dục Thương Mại (CSEC), SSA
- Ruthi Hanchett, Giáo sư phụ trợ cho khóa học phòng chống buôn người tại Đại Học Vanguard, huấn luyện viên chương trình Live2Free và Cộng Đồng An Toàn, Trẻ Em An Toàn (Safe Communities, Safe Kids)
- Kendra Tankersley-Davis, MS, Phó Chủ Tịch Phát Triển và Quan Hệ Cộng Đồng tại Dịch Vụ Crittenton Cho Trẻ Em và Gia Đình (Crittenton Services for Children and Families), Giáo sư phụ trợ cho Đại Học Vanguard về các môn Nhập Môn Buôn Người, Chăm Sóc Hậu Buôn Người và Trẻ Em Bị Khai Thác Tình Dục Thương Mại, đồng thời là giảng viên chương trình Trẻ Em An Toàn, Cộng Đồng An Toàn

Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Quận Cam (SSA) kết nối cư dân với các phúc lợi và tài nguyên trợ cấp công cộng, bao gồm việc mua thực phẩm lành mạnh và bảo hiểm y tế miễn phí hoặc giá thấp, cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc, và hỗ trợ các gia đình đạt được sự tự túc. SSA tuyển dụng hơn 4.500 nhân viên trên khắp Quận Cam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập ssa.ocgov.com.



QUẬN CAM, CALIFORNIA

Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội

Cộng Đồng Của Chúng Ta, Cam Kết Của Chúng Ta

“Để giải quyết nạn buôn người một cách hiệu quả, những người chăm sóc trẻ cần hiểu rõ các thủ đoạn của kẻ phạm tội, đồng thời nắm được cách giao tiếp với con cái và thanh thiếu niên về những người mà các em tiếp xúc – dù là trên mạng hay ở ngoài đời thực. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của buôn người, và đáng lo ngại hơn, kẻ phạm tội thường ẩn nấp ngay trước mắt chúng ta,” bà Michelle Heater, Giám Đốc Chương Trình tại Hồ Trợ Cộng Đồng Quận Cam (Waymakers), đồng Chủ Tịch OCHTTF cùng Sở Cảnh Sát Anaheim, phát biểu.

Nhiều tổ chức, bao gồm SSA, OCHTTF, Văn Phòng Biện Lý Quận Cam, Sở Quản Chế Quận Cam, Hồ Trợ Cộng Đồng Quận Cam (Waymakers), Dịch Vụ Crittenton Cho Trẻ Em và Gia Đình (Crittenton Services for Children and Families), và Đại Học Vanguard sẽ có bàn tư vấn để cung cấp thêm thông tin cho các bậc phụ huynh và người giám hộ.

Nhà thờ Saddleback, Anaheim Campus, 2095 E. Katella Ave. sẽ cung cấp không gian để tham dự trực tiếp và đồ ăn nhẹ. Hội thảo có ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Chương trình được tổ chức bởi SSA, OCHTTF, Trung Tâm Toàn Cầu Vì Phụ Nữ & Công Lý (Global Center for Women & Justice) tại Đại Học Vanguard, và Sở Giáo Dục Quận Cam.

Để tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến, vui lòng đăng ký trước bằng [Tiếng Anh](#) hoặc [Tiếng Tây Ban Nha](#).

Do tính chất nhạy cảm của nội dung, hội thảo không phù hợp cho trẻ em vì các chủ đề được trình bày dành riêng cho đối tượng là phụ huynh và người lớn.

###